



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและ
มอบนโยบาย (No Gift Policy) ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ทนต่อ
การทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลุกจิตสำนึกในการ
ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตอบรับนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมยึดหลักเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงออกประกาศการงดรับและ
ให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอื่นใด (No Gift Policy) ด้วย พร้อมทั้งได้มอบนโยบายกำหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต สร้างค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลีกเลี่ยงการกระทำที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติ การทุจริต หรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้แจ้งเวียน
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ตระหนักถึงความสำคัญของการปลุกจิตสำนึก ในการไม่ยอมรับและไม่ทน
ต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม
ทัศนคติ จิตสำนึก วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมป้องกันไม่ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เลือกปฏิบัติหรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน้าที่ ดังนั้นตามที่ได้แสดงเจตจำนงในการบริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรแล้ว เพื่อสนอง
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ จึงประกาศนโยบายงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอื่นใด (No Gift
Policy) โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือการทำกิจกรรมจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพัฒน์พงศ์ พวงทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖